

โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ (วันกัตญญ)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ประวัติความเป็นมา



สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่ สมัยกรุงสุโขทัย จนกระทั่งมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นวันที่ ๑ มกราคม ตามหลักสากลของนานาประเทศเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ แต่แม้จะกำหนดวันขึ้นปีใหม่ให้ตรงตาม หลักสากลแล้ว สำหรับคนไทยเองก็ยังยึดเอาวัน สงกรานต์เป็นวันที่มีความสำคัญอยู่

จริง ๆ แล้ว สงกรานต์ ไม่ได้เป็นเพียงประเพณีปี ใหม่ที่เก่าแก่ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็น ประเพณีปีใหม่ของประเทศพม่า ลาว กัมพูชา รวมไปถึง ถึงชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม และมณฑล ยูนนานของจีน รวมทั้งที่ประเทศศรีลังกาและ ทางตะวันออกของประเทศอินเดียอีกด้วย โดยคำเต็มๆ ของ"วันสงกรานต์" ต้องเรียกว่า "ตรุษสงกรานต์" แต่ คนทั่วไปนิยมเรียก สั้น ๆ ว่า "สงกรานต์" เท่านั้น

ทั้งนี้ คำว่า "ตรุษ" เป็นภาษาทมิฬ แปลว่า ตัด หรือ ขาด หมายถึง ตัดปี ขาดปี หรือสิ้นปี เพราะฉะนั้น "ตรุษ" จึงมีความหมายถึงการแสดงความยินดีที่ปีเก่าผ่านไป และมีชีวิตอยู่รอดมาตลอดปีนั่นเอง ซึ่งคนไทยในสมัยก่อนจะถือเอาเดือนเมษายนเป็นวันสิ้นปี และวันปีใหม่ จึงมีพิธีทำบุญวันตรุษ ๓ วัน คือ วัน แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ,วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ และวันขึ้น ๑ ค่ำ ของเดือน ๕



ส่วนคำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า การก้าวขึ้น ย้ายขึ้น เคลื่อนย้าย ในที่นี้หมายถึง การเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑๓ ๑๔ ๑๕ เมษายน โดย

วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า "วันมหาสงกรานต์" หรือ "วันสังขารล่อง" ถือเป็นวันสงกรานต์ปี

วันที่ ๑๔ เมษายน เรียก ว่า "วันเนา" หรือ "วันเนา" ซึ่งแปลว่า "อยู่" หมายถึงอีก ๑ วันถัดจากวัน มหาสงกรานต์ เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เข้ามาอยู่ในราศีใหม่ เรียกร้อยแล้ว

วันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราช เรียกว่า "วันเถลิงศก" หรือ "วันพญาวัน" ซึ่งเป็นวันสำคัญ วันแรกของปีใหม่นั้นเอง

ในสมัยก่อนไม่ได้กำหนดให้วันที่ ๑๓ - ๑๕ เป็นวันสงกรานต์ดังเช่นปัจจุบัน แต่ต้องใช้การคำนวณตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ ซึ่งอาจจะตรงกับวันที่ ๑๔ - ๑๖ เมษายนในบางปี แต่ปัจจุบันนี้ได้กำหนดในวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ และวันหยุดราชการ เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดวันประกอบพิธี



สำหรับวันสงกรานต์นั้น ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันที่ลูกหลานจะกลับมาสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จึงถือเอาวันสงกรานต์เป็น "วันครอบครัว" อีกหนึ่งวันด้วย เพราะเรามักจะเห็นภาพของคนในเมืองใหญ่ ๆ ต่างพากันเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวในต่างจังหวัด ทำให้การจราจรติดขัดหนาแน่น และยังมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุมากมายในเทศกาลนี้

ขณะที่ "น้ำ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความชุ่มชื้นในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เรามักจะเห็นภาพวัยรุ่นลงมาเล่นน้ำ สาดน้ำใส่กัน ประกอบกับยังมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็น "Water Festival" ทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า "น้ำ" เป็นเพียงประเพณีเล่นน้ำที่มีเพียงแคความสนุก และดีบร้อนในเดือนเมษายนเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้คนรุ่นใหม่หลาย ๆ คน จึงไม่เข้าใจความหมาย และรากเหง้าของประเพณีสงกรานต์อย่างแท้จริง ซึ่งเราควรช่วยกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่า เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีที่มีคุณค่าอย่างมาก เพราะเป็นวันที่แสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู ฯลฯ มิใช่เพียงเพื่อความสนุกสนานแต่เพียงเท่านั้น



การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเป็นประเพณีที่จัดสืบทอดกันมาในช่วงของวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทย กิจกรรมของสงกรานต์ไม่ได้มีแต่การเล่นน้ำเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การทำบุญ การทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณบ้าน ซึ่งนับเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งด้วยจุดประสงค์ของการรดน้ำเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ คือ การอวยพรและขอพรกันด้วยน้ำ แต่เดิมเป็นเพียงการแต่งตัวตามสมัยนิยมของแต่ละคน

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (วันกตัญญู) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

วันสงกรานต์ เป็นวันแห่งความรักความผูกพันของครอบครัวอย่างแท้จริง จึงเป็นวันที่เราต้องแสดงความเคารพกตัญญูต่อบุคคลที่เราต้องแสดงความเคารพกตัญญูแก่ผู้ใหญ่นับตั้งแต่ผู้ที่มีพระคุณ ยังเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย



วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงประชาชนในตำบลได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อผู้สูงอายุและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนากอีกทางหนึ่งด้วย

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันผู้สูงอายุที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบที่ดีแก่ชนรุ่นหลังอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนากได้จัดกิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (วันกตัญญู) ขึ้นที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดแหลมทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุวิทย์ สุทธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธี



ในการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (วันกตัญญู) ในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมไปถึงประชาชนในตำบลคลองฉนากทุกท่านที่เห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงพลังความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนี้สืบไป

กิจกรรมครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ผู้สูงอายุและลูกหลานที่ได้เข้าร่วมแสดงความรักความกตัญญูเป็นอย่างมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

นายสุวิทย์ สุทธิราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก